

VIỆT THUẬN Tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp bền vững

Tích tụ ruộng đất quy mô lớn nhằm thu hút các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất hàng hóa, góp phần thực hiện thành công tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và tích tụ ruộng đất theo chủ trương của tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ cao sản xuất, kinh doanh cây trồng theo chuỗi của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái là một bước đi mới cho sự phát triển của xã Việt Thuận nói riêng và huyện Vũ Thư nói chung.



Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái tập trung gieo trồng hai giống khoai tây là Solara và Marabel.

Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất của UBND tỉnh, UBND huyện Vũ Thư phối hợp với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái triển khai dự án đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ cao sản xuất, kinh doanh cây trồng an toàn theo chuỗi tại xã Việt Thuận. Mục tiêu đầu tư của dự án là sản xuất, bảo quản, tiêu thụ giống cây nông nghiệp, rau quả và rau gia vị các loại theo mô hình công nghệ cao, an toàn theo chuỗi với diện tích quy hoạch 449.340m² của 395 hộ dân trong xã. Dự án bắt đầu được triển khai từ tháng 4/2017. Đến ngày 25/9, bà con nông dân bắt đầu giao đất cho Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái. Quy mô của dự án gồm: khu I là nhà điều hành, nhà giới thiệu sản phẩm, xưởng sơ chế đông lạnh, kho lạnh giống, kho vật tư nông nghiệp và các hạng mục phụ trợ, diện tích khoảng 16.940m²; khu II là vùng sản xuất rau an toàn theo chuỗi, diện tích

khoảng 432.400m². Tổng dự toán đầu tư của dự án khoảng trên 72,5 tỷ đồng, được triển khai thành 6 giai đoạn. Toàn bộ diện tích trồng rau này do doanh nghiệp thuê ruộng của nông dân với mức 1 triệu đồng/sào/năm tương đương với khoảng 200kg thóc/sào/năm. Người có ruộng được doanh nghiệp thuê lại làm công nhân với dự kiến mức chi trả từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng. Trên cánh đồng bãi thôn Thuận An, xã Việt Thuận, những ngày này bà con đang hối hả cùng với máy làm đất rẽ luống để trồng khoai tây. Là 1 trong số 395 hộ cho thuê đất, ông Hồ Sỹ Hiến, thôn Thuận An chia sẻ: Nhà tôi có gần 4 sào ruộng cho doanh nghiệp thuê. Trước đây cánh đồng này chỉ trồng luân canh 2 vụ ngô, 1 vụ đỗ, công việc rất vất vả mà nguồn thu nhập lại không cao. Bây giờ doanh nghiệp thuê lại ruộng, chúng tôi có nguồn thu nhập cao hơn, đỡ vất vả, lại có thời gian để làm việc khác.

Bà Bùi Thị Liên, xã Nguyễn Xá là 1 trong 20 lao động ban đầu được doanh nghiệp thuê làm công nhân cho biết: Tôi làm ở đây với mức tiền thu được từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày và được hỗ trợ bữa trưa. Chỉ em ai cũng đều phấn khởi làm vì thu nhập cao hơn rất nhiều so với làm nông nghiệp truyền thống. Với phương châm "mùa nào thức nấy", thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái trồng hai giống khoai tây là Solara và Marabel. Đây là hai giống nhập khẩu từ Đức, cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thời gian sinh trưởng từ 80 - 95 ngày. Dự kiến đến đầu tháng 2/2018, khoai tây sẽ cho thu hoạch với năng suất 800 kg/sào. Ông Nguyễn Ngọc Khôi, Giám đốc điều hành dự án của Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái cho biết: Công ty chúng tôi xây dựng một vùng chuyên canh rau an toàn trên những cánh đồng

lớn, bước đầu thí điểm tại xã Việt Thuận sau đó sẽ nhân rộng trên địa bàn các xã và các huyện lân cận. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm cung cấp kỹ thuật, công nghệ, đầu tư vốn cho người nông dân. Người nông dân chỉ chuyên tâm vào sản xuất theo quy trình, kỹ thuật của doanh nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm đã có doanh nghiệp bao tiêu. Để có được sản phẩm rau sạch và an toàn, chất lượng cao, Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao An Thái đã phối hợp với Viện Nghiên cứu nông nghiệp để nhận chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm yêu cầu chất lượng. Công ty sẽ xây dựng một trung tâm điều hành sản xuất gồm các chuyên gia, kỹ thuật viên của Trung tâm Khuyến nông tỉnh để hướng dẫn kỹ thuật trồng rau an toàn theo hướng VietGAP cho những hộ nông dân tại xã Việt Thuận. Theo kế hoạch, sau khi thu hoạch khoai tây, Công ty sẽ thâm canh trồng khoai lang tím, cải bắp mini, cải Đông Du... Ông Bùi Công Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thuận cho biết: Thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất của UBND tỉnh, được sự hỗ trợ của UBND huyện Vũ Thư, xã đã có những biện pháp hướng dẫn bà con kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm thu nhập ổn định cho người dân. Việc đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ cao này là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và toàn tỉnh.

THU TRANG

Phấn đấu sớm đưa tuyến đường ĐH 95B vào sử dụng

Tuyến đường huyện ĐH 95B chạy qua địa bàn các xã Thụy Sơn, Thụy Phúc, Thụy Hưng (Thái Thụy) được UBND huyện Thái Thụy ra quyết định phê duyệt đầu tư nâng cấp, mở rộng theo quy mô đường cấp IV đồng bằng. Hiện nay, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phấn đấu hoàn thành trước tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.



Đơn vị thi công tuyến đường ĐH 95B cơ bản hoàn thành việc thi công hệ thống thoát nước.

là Công ty Cổ phần Nhân Bình Nam Đô. Theo anh Vũ Văn Cường, chỉ huy trưởng công trình xây dựng tuyến đường ĐH 95B: Dự án được khởi công từ đầu tháng 7/2017, đến nay đã thi công cơ bản xong hệ thống thoát nước 2 bên đường và đang thi công nền đường. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ngay từ khi triển khai dự án đơn vị đã huy động 30 công nhân, kỹ sư và hơn 10 máy xúc, máy lu, máy ủi, xe ô tô vận chuyển vật liệu tham gia thi công công trình. Đơn vị phấn đấu hoàn thành xây dựng tuyến đường và bàn giao cho chủ đầu tư đưa vào sử dụng trước tết Nguyên đán. Ông Bùi Thế Dân, Trưởng ban Quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng huyện cho biết: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường ĐH 95B sẽ góp phần liên kết các vùng Thụy Sơn, Thụy Phúc, Thụy Hưng, tạo thuận lợi trong việc giao thương, đi



Đơn vị thi công đúc cấu kiện bê tông hệ thống thoát nước.

lại. Ngoài ra, tuyến đường còn có vai trò hết sức quan trọng tới công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vì đầu tuyến nối từ đường ĐT.456 đến đê sông Hóa. Hiện nay, do nguồn vốn có hạn nên huyện mới đầu tư nâng cấp, mở rộng từ đầu tuyến đến giáp ranh hai xã Thụy Phúc, Thụy Hưng. Để tạo điều kiện cho đơn vị thi công triển khai dự án, thời gian qua, huyện

đã tích cực chỉ đạo các ban, ngành, địa phương nằm trong phạm vi dự án đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bàn giao hơn 5.000m² cho đơn vị thi công. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ dân hai bên đường tự giác tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc lấn chiếm hành lang giao thông.

TRẦN TUẤN

Tiết kiệm hơn khi sử dụng bể biogas trong chăn nuôi

Do sự tăng lên về số lượng gia súc, gia cầm nên ô nhiễm môi trường từ chất thải chăn nuôi sẽ ngày càng gia tăng nếu các hộ chăn nuôi thiếu các hệ thống xử lý chất thải một cách triệt để. Việc đưa mô hình biogas áp dụng vào xử lý chất thải chăn nuôi đã không chỉ giúp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn mang lại nguồn lợi kinh tế, tiết kiệm chi phí cho người dân.

Qua khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Đông Hưng chúng tôi thấy tỷ lệ các hộ dân sử dụng bể biogas vào chăn nuôi ngày càng tăng. Điển hình như ở khu vực chăn nuôi tập trung xã Phú Châu có hơn 40 hộ nhưng có hơn 20 hộ chăn nuôi lớn sử dụng khí biogas vào đun nấu, trong đó có gần 20 hộ dùng bể biogas tự xây, số còn lại mua bể biogas của các doanh nghiệp sản xuất. Chị Phạm Thị Mai Luyên, thôn Phạm cho biết: Xác định mỗi năm chăn nuôi trên 200 con lợn, do đó ngay từ khi xây dựng trang trại gia đình tôi đã xây bể biogas. Bể biogas đã không chỉ cung cấp được nguồn điện cho trang trại mà còn được sử dụng vào đun nấu, góp phần giảm các chi phí sinh hoạt trong gia đình tôi. Nếu như trước đây mỗi tháng gia đình tôi dùng hết một bình gas, trả gần 800.000 đồng

tiền điện thì từ khi dùng khí biogas đã giảm được hơn 200.000 đồng/tháng tiền gas và giảm 300.000

- 400.000 đồng tiền điện/tháng. Đặc biệt, dùng bể biogas đã hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi

trường trong khu dân cư. Ông Phạm Thanh Hà, Chủ tịch UBND xã Phú Châu cho biết: Để thực hiện tiết



Hệ thống điện chiếu sáng chuồng nuôi từ khí biogas trong trang trại của gia đình chị Phạm Thị Mai Luyên, thôn Phạm, xã Phú Châu, huyện Đông Hưng.

kiệm năng lượng hiệu quả, những năm qua địa phương đã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, đồng thời tuyên truyền các hộ có nhu cầu sử dụng điện năng lớn thay thế các vật dụng tiêu tốn năng lượng bằng các loại năng lượng sạch khác. Thời kỳ đầu triển khai có nhiều khó khăn do các hộ chưa hiểu hết tác dụng của bể biogas, nhất là chi phí ban đầu tốn kém nên còn do dự. Tuy nhiên, sau một thời gian thấy có hiệu quả các hộ đã nhanh chóng học tập và đầu tư làm bể biogas. Hiệu quả nhất là sử dụng khí biogas vào đun nấu cho gia đình cũng như việc thắp sáng trong chuồng nuôi và sưởi ấm cho gia súc, gia cầm vào mùa đông. Nếu như trước đây các hộ chăn nuôi bằng phương pháp thủ công, nấu cơm cho lợn bằng bếp than tổ ong thì nay 100% hộ gia đình đều sử dụng bằng khí biogas được tận dụng từ chất thải của lợn. Thời gian tới Phú Châu sẽ khuyến khích đồng viên các hộ đang sử dụng hệ thống biogas đã xuống cấp thay thế bằng các ứng dụng mới tiên tiến hơn. Ngoài ra, xã sẽ liên hệ với các cơ quan chuyên môn tập huấn kỹ thuật để các hộ chăn nuôi đầu tư hệ thống biogas bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Thuận lợi hơn ở Đông Hưng còn có Công ty

TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh nằm trên địa bàn xã Đông Đông - là một trong những đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng bể biogas lớn ra thị trường cả nước nên rất thuận tiện cho các hộ đến đặt hàng. Ông Ngô Duy Đông, Giám đốc Công ty cho biết: Với nguyên liệu được sản xuất từ nhựa ABS độ bền cao, trung bình mỗi năm Công ty cung ứng ra thị trường trên 10.000 sản phẩm. Để khuyến khích các hộ chăn nuôi sử dụng bể biogas, Công ty còn tặng các thiết bị đi kèm như bếp, lọc khí, ống dẫn khí và đèn sáng. Theo ông Đông, sử dụng bể biogas có rất nhiều hiệu quả, vừa xử lý môi trường, hạn chế lây lan dịch bệnh, khử mùi hôi thối và cung cấp khí gas để đun nấu cho các hộ. Đặc biệt, là một trong những đơn vị sản xuất lớn nên Công ty luôn nhận được sự hỗ trợ từ các dự án trong và ngoài nước để trợ cấp một phần kinh phí cho khách hàng. Do đó, các khách hàng không chỉ mua được với giá thành thấp hơn mà còn tiết kiệm được tiền gas, tiền điện hàng tháng. Sản phẩm của Công ty còn vinh dự được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật và được tham gia vào dự án Lifesap hỗ trợ công trình kỹ sinh học cho các hộ chăn nuôi.

THU THỦY

TIỀN HẢI 71,9% hộ dân sử dụng nước sạch

Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, Tiền Hải đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xử lý và cấp nước. Đến hết tháng 10/2017, toàn huyện đã có 71,9% hộ dân trên địa bàn sử dụng nước sạch. Ngoài thị trấn Tiền Hải, nhiều xã có tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên 90% như Tây Lương, Tây Ninh, Đông Cơ, Tây Sơn, Tây Phong, Đông Lâm, Đông Quý, Bắc Hải, Đông Hải, Nam Trung.

Tuy vậy, tại một số địa phương, nhất là các xã phía Nam của huyện, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch còn thấp như Nam Thanh 15,6%, Nam Thịnh 26,3%. Nguyên nhân là do người dân vẫn còn tận dụng các nguồn nước khác như nước mưa, nước giếng trong sinh hoạt, nhiều hộ chưa có tiền đóng đối ứng cho các công ty. Vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền, vận động, các doanh nghiệp kinh doanh nước sạch trên địa bàn đang triển khai các giải pháp như phối hợp với các tổ chức tín dụng cho người dân vay vốn, đồng thời đổi ứng làm nhiều lần nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân.

ĐỖ HÀ
(Đài TTTH Tiền Hải)

Trao 12 suất quà cho gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh và Hội Lái xe tình đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình, đoàn đã trao 12 suất quà với tổng trị giá trên 20 triệu đồng. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đồng thời chia sẻ, động viên các gia đình có người thân qua đời do tai nạn giao thông vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tuyên truyền tới đồng bào quần chúng nhân dân về các hoạt động, sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, văn hóa khi tham gia giao thông.

PHẠM HƯNG